

**BÁO CÁO**  
**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Thực hiện báo cáo số 18/BC-UBMTTQVN-BTT, ngày 27/12/2023 của Ban thường trực UBMTTQVN xã Tịnh Châu về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND xã Tịnh Châu xem xét và trả lời ý kiến, kiến nghị như sau:

**1. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản:**

**1.1. Đề nghị UBND xã mở tuyến đường đi sản xuất, đoạn từ ĐH 530 đến đất ông Đặng Đây (tuyến Đầm Lầy) (cử tri thôn Kim Lộc).**

**Trả lời:** Nội dung này UBND xã sẽ tiếp thu và ghi nhận. Tuy nhiên, đề nghị Ban phát triển thôn Kim Lộc kiểm tra, rà soát số hộ dân có đất bị ảnh hưởng, vận động nhân dân hiến đất để mở rộng tuyến đường theo quy định; thu dọn cây cối, hoa màu mở rộng mặt bằng, thông tuyến, trước khi đề nghị UBND xã bổ sung tuyến đường này vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

**1.2. Hiện nay chữ ở NVH thôn Phú Bình mờ, hư hỏng đề nghị UBND xã quan tâm, sửa chữa để Nhân dân kịp đón tết cổ truyền. (cử tri Phú Bình).**

**Trả lời:** Nội dung này đã được UBND xã Tịnh Châu tiến hành sửa chữa, khắc phục hệ thống điện, nước, quét và sơn kẻ chữ tại nhà văn hóa thôn Phú Bình xong, đến nay đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của bà con cử tri trong thôn Phú Bình. Theo Quyết định 2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, thì tại Quyết định này UBND thành phố đã phân bổ kinh phí cho địa phương để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư sửa chữa 03 nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã; UBND xã sẽ thuê đơn vị tư vấn phối hợp với các trưởng thôn tiến hành kiểm tra, rà soát và lập hồ sơ sửa chữa theo quy định của pháp luật.

**1.3. Đề nghị UBND xã làm đường BTXM nội đồng ở Khu đồn điền đổi thửa, tuyến từ Đám Nò đến BTXM Vườn Kỳ; 02 tuyến đường BTXM, đoạn từ ĐH10 đi Nghĩa Địa xóm Lệ Thủy; đường BTXM từ trạm Hạ Thế đội 8 đến đường BTXM kênh chìm đội 8 để nhân dân đi sản xuất. (Cử tri Mỹ Lệ).**

**Trả lời:**

-Đối với tuyến đường nội đồng ở Khu đồn điền đổi thửa, tuyến từ Đám Nò đến BTXM Vườn Kỳ Nội dung này UBND xã sẽ tiếp thu ghi nhận và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

-Đối với 02 tuyến đường từ ĐH10 đi nghĩa địa xóm Lê Thủy: Giao cho ban phát triển thôn Mỹ Lệ: kiểm tra chiều dài tuyến, vận động nhân dân thống nhất hiến đất để mở đường (có biên bản) trước khi đề nghị UBND xã bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

-Đối với từ trạm hạ thế đội 8 giáp đường BTXM kênh chìm đội 8: Qua kiểm tra hiện trạng tuyến đường nay thì chỉ là bờ ruộng khoảng 0,4m, qua nhiều thửa ruộng của hộ dân nên không thể mở rộng tuyến đường này. Hơn nữa, tại cánh đồng này năm 2022 từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới UBND xã đã đầu tư BTXM tuyến đường từ BTXM đi Lê Thủy-Bờ sông Sủ-Kênh Chìm để phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân tại cánh đồng này.

#### **1.4. Đề nghị UBND xã làm cầu từ ngõ ông Hoà đội 9 đi Gò đất mạ đội 9. (Cử tri Mỹ Lệ).**

**Trả lời:** Theo Nghị quyết số 11/HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã Tịnh Châu về việc thống nhất danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố, tại quyết định này UBND xã đã phân bổ kinh phí cho địa phương để đầu tư xây dựng cầu qua đồng đội 8. Hiện nay UBND xã đang hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Nhà nước để triển khai xây dựng trong quý III năm 2024. .

## **2. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường:**

### **2.1.Đề nghị UBND xã cho nạo vét tuyến mương thoát nước đoạn từ ông Đỗ Bích đến Bầu Khoay (cần kiểm tra đoạn qua nhà ông Võ Sanh). (Cử tri Kim Lộc)**

**Trả lời:** Tuyến mương này đã được UBND xã tổ chức nạo vét vào năm 2019, qua nhiều năm thoát nước tuyến mương này đã bị bồi lấp không còn khả năng thoát nước gây ngập úng tại khu vực này là đúng. UBND xã ghi nhận và sẽ tổ chức nạo vét cho bà con nhân dân trước mùa mưa năm 2024; Tuy nhiên, trước khi tiến hành nạo vét UBND xã đề nghị ban thôn Kim Lộc tuyên truyền, vận động nhân dân không được vứt rác, cây cỏ xuống lòng mương gây cản trở việc thoát nước. Riêng đoạn mương từ nhà ông Đặng Cư đến Bầu Khoai nằm trong khu dân cư khó khăn cho việc sử dụng cơ giới hoá để nạo vét. Do đó, UBND xã đề nghị Ban thôn Kim Lộc huy động nhân dân vùng hưởng lợi ra quân nạo vét đoạn mương này để việc thoát nước được thuận lợi.

### **2.2.Hiện tuyến đường Dốc đá Tịnh Thiện là một trong những tuyến dẫn vào KDL Thành Cổ Châu Sa, nhưng thời gian gần đây người dân thường hay đổ chất thải, VLXD... gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đề nghị UBND xã có hướng xử lý. (cử tri Phú Bình).**

**Trả lời:** Tuyến đường Dốc Đá đi Tịnh Thiện là tuyến đường nối liền giữa hai xã Tịnh Châu và Tịnh Thiện, tuyến đường này cách xa khu dân cư nên một số người dân của hai xã thường xuyên chở chất thải vật liệu xây dựng đổ tại khu vực giáp ranh phía Tịnh Châu gây mất cảnh quang, ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Trong năm 2023 UBND xã đã tổ chức cấm băng cấm đổ rác thải vật

liệu tại khi vực này và chỉ đạo bộ phận chuyên môn và công an tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng đổ rác thải xây dựng, đến nay cơ bản người dân hạn chế đổ rác thải, vật liệu xây dựng tại khu vực này. Bên cạnh đó Ban thôn Phú Bình thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, không đổ rác thải, vật liệu xây dựng ra môi trường, kịp thời báo cáo cho cơ quan chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi đổ rác thải ra môi trường để có hướng xử lý.

**2.3. Hiện công ty Phú Trường đã khai thác đất VLXD ở Lệ Thủy đã quá lâu nhưng đến nay vẫn chưa trả lại đất cho dân để sản xuất. Đề nghị UBND xã quan tâm, kiến nghị với các ngành chức năng sớm giải quyết. (Cử tri Mỹ Lệ)**

**Trả lời:** Vừa qua Công ty Phú Trường làm thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác, UBND xã kiến nghị tại buổi kiểm tra mỏ đất thực tế vào ngày 21/3/2024 với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Ban ngành liên quan với nội dung, yêu cầu Công ty Phú Trường phải tổ chức họp dân để lấy ý kiến việc khai thác tiếp theo, thời gian giao lại mặt bằng, khi được sự thống nhất của bà con thì mới tiếp tục đi vào khai thác. Tại buổi làm việc đoàn kiểm tra cũng thông nhất có văn bản gửi UBND xã để lấy ý kiến việc gia hạn của Công ty, nhưng đến nay UBND xã chưa nhận được Văn bản nào.

**2.4. Người dân kiến nghị: đất ở Trảng Bàng mặc dù các thửa đất ở gần nhau, nhưng có hộ lại làm được sổ đỏ, có hộ chưa làm được. đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết cho dân. (Cử tri Mỹ Lệ).**

**Trả lời:** Sau khi đất được cân đối định xuất thực hiện Nghị định 64/CP cho từng hộ gia đình, cá nhân, phần diện tích còn lại không cân đối ghi vào sổ Địa chính, thuộc quyền số 10, đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND xã quản lý. Trong năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Quảng về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi rà soát thì các thửa đất này nằm trong sổ địa chính quyền số 10, theo quy định không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những trường hợp này UBND xã đã giải trình 135 thửa đất với UBND thành phố nhưng chưa cho ý kiến để giải quyết.

### **3. Về lĩnh vực trật tự đô thị:**

**Đề nghị Công an xã cần tăng cường tuần tra, kiểm soát vì hiện nay hoa màu của người dân làm ra bị hái trộm với số lượng nhiều. (Cử tri Kim Lộc)**

**Trả lời:** Qua phản ánh của cử tri thôn Kim Lộc, UBND xã đã chỉ đạo công an xã cùng lực lượng dân quân xã tăng cường công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn, xóm, khu dân cư. Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần tự phòng, tự quản trong nhân dân. Qua đó ngày 19/12/2023, công an xã phối hợp cùng dân quân bắt quả tang đối tượng Cao Thị Bích Thủy (sinh năm 1985 trú tại thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi) về hành vi trộm cắp tài sản (trái khô qua cả người dân trồng ngoài đồng). Tài sản thu được 10kg khô qua, tạm giữ 01 chiếc xe máy

Wave mang biển kiểm soát 76V1-9492 của đối tượng và một số tang vật có liên quan.

#### **4. Về cơ chế, chính sách: (Cử tri Mỹ Lệ)**

**4.1. Đề nghị UBND xã hỗ trợ đất đắp lề đường BTXM, đoạn ngõ của Cầu Lệ Thủy, ngõ của ông Đào Hiệp ở thôn Mỹ Lệ để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.**

**Trả lời:** Nội dung này đã được UBND xã tổ chức đắp đất lề đoạn ngay cầu Lệ Thủy sau khi có phản ánh, kiến nghị của nhân dân xong. Riêng đoạn ngõ của ông Đào Hiệp, UBND xã giao cho ban thôn Mỹ Lệ vận động ông Nguyễn Hương dọn dẹp cây cối, hoa màu để UBND xã hỗ trợ đắp đất lề cho bà con.

**4.2. Trạm Bơm bờ máy đội 10 được đấu giá giai đoạn 2015-2020 để phục vụ nước tưới cho nhân dân trên cánh đồng này sản xuất và được nhà nước cấp bù thủy lợi phí là 20 triệu đồng/5 năm, nhưng đến nay người dân mới chỉ nhận được 12 triệu đồng của HTXDVNN Tịnh Châu, còn 8 triệu đồng mãi đến nay vẫn chưa nhận được. Đề nghị các cấp, ngành của xã làm việc với HTXDVNN Tịnh Châu trả số tiền còn lại cho người dân.**

**Trả lời:** Trạm bơm đội 10 Sa Kiều được tưới hơn 21,57 ha. Trong đó: diện tích lúa 13,56 ha, diện tích rau màu 8,01 ha. Hàng năm được nhà nước cấp bù thủy lợi phí cho cả năm 42.845.000 đồng (Bốn mươi hai triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). Thời điểm ông Đào Thanh Đường nhận tiền cấp bù thủy lợi phí đến vụ Đông Xuân 2019-2020 còn lại 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng). Công ty còn nợ HTXKDDVNN Tịnh Châu 21.655.000 đồng (Hai mươi một triệu sáu trăm năm mươi lăm ngàn đồng), nên HTX chưa có kinh phí để trả phần còn lại cho ông Đào Thanh Đường.

**4.3. Đề nghị HTXDVNN thanh toán cả gốc và lãi tiền cổ phần của xã viên đội 8, 9 từ khi vào HTX đến nay. Vì xã viên đội 8, 9 không được hưởng quyền lợi gì kể từ khi vào HTX đến nay.**

**Trả lời:** Tiền cổ phần của thành viên HTX cổ phần được chuyển đổi từ công điểm năm 1979 đến năm 1998 khi thành lập HTX chứ không phải thành viên đóng góp tiền mặt. HTXKDDVNN Tịnh Châu qua các thời kỳ chỉ tiếp nhận trên hồ sơ, sổ sách. Hằng năm HTX tổ chức đại hội thanh quyết toán đều có báo cáo thông qua đại hội.

#### **5. Ý kiến khác: (Cử tri Mỹ Lệ)**

**5.1. Đề nghị UBND xã làm việc với Hội Người cao tuổi xã, chỉ đạo Chi Hội Người cao tuổi xóm Lệ Thủy cần quản lý Nghĩa Địa xóm Lệ Thủy đảm bảo khi có người qua đời được chôn cất đúng quy định, tiết kiệm.**

**Trả lời:** Khu Nghĩa địa xóm Lệ Thủy từ khi thực hiện Nghị định 64/CP UBND xã, cùng ban thôn chừa quỹ đất để chôn cất, nhưng trong quá trình sử dụng, quản lý, thì các hộ dân đã trồng cây, trong thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo cho công chức Địa chính – Xây dựng, cùng ban thôn kiểm tra lại thực tế và có báo cáo cho UBND xã để có hướng giải quyết.

**5.2. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân về lĩnh vực đất đai tại bộ phận địa chính còn để quá lâu không giải quyết cho dân (đơn Ông Võ Văn Nghĩa và Đặng Minh Tín).**

**Trả lời:** Trường hợp nguồn gốc đất của ông Đặng Minh Tín và ông Võ Văn Nghĩa đã trình bày: Có nguồn gốc từ khi chia đất thực hiện Nghị định 64/CP, cân đối đất 1L, tại xứ đồng đám Láng, xóm Lệ Thủy nhưng sao không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua kiểm tra sổ cân đối của HTX thì thửa đất ông Đặng Minh Tín và ông Võ Văn Nghĩa (mẹ ông là bà Tống Thị Luận đứng tên) có kê khai, nhưng qua kiểm tra sổ Mục Kê, số Địa chính Quyển số 10 lại ghi đất UBND xã quản lý, với nội dung trên vào ngày 23/02/2024 địa chính – Xây dựng, Tài chính xã đã mời làm việc, trong thời gian tới Địa chính – Xây dựng tham mưu cho UBND xã và có báo cáo giải trình xin đưa khỏi quỹ đất công ích, để có sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đúng theo quy định.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tịnh Châu về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc, gặp gỡ cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

**Nơi nhận:**

- TT đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;
- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XIII;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Lâm**